

“เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย”

ที่มา:

ด้วย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 หน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าอบรมเพื่อกลับมาจัดทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และสรุปประเด็นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

รายละเอียด:

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการจัดเก็บภาษีวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษี ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วนำส่งกรมสรรพากร เท่ากับว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นเครดิตภาษีของผู้มีเงินได้ หรือผู้มีเงินได้ได้ชำระภาษีล่วงหน้าไปแล้ว ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย คือผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งประกอบด้วย บุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นไม่ว่าจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ส่วนผู้ถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือผู้รับเงินได้ ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลธรรมดา มีอัตราภาษีแตกต่างตามประเภทเงินได้ที่จ่าย ดังนี้ กรณีจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าสิทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนแล้ว หักภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ่ายดอกเบี้ย หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน หักภาษี ร้อยละ 5 จ่ายวิชาชีพอิสระ (ทนายความ, ออกแบบ, ทำบัญชีฯ) หักภาษี ร้อยละ 3 จ่ายค่าจ้างเหมา ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ หักภาษี ร้อยละ 3 จ่ายเงินรางวัล ชิงโชค นักแสดง สาธารณะ หักภาษี ร้อยละ 5 จ่ายค่าโฆษณา หักภาษี ร้อยละ 2 จ่ายค่าจ้างทำของ บริการ หักภาษี ร้อยละ 3 จ่ายค่าขนส่ง หักภาษี ร้อยละ 1

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น มีอัตราภาษีแตกต่างตามประเภทเงินได้ที่จ่าย ดังนี้ กรณี จ่ายค่านายหน้า ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หักภาษี ร้อยละ 3 หากจ่ายให้มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ร้อยละ 10 จ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หักภาษี ร้อยละ 1 หากจ่ายให้มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ร้อยละ 10 จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หักภาษี ร้อยละ 5 หากจ่ายให้มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ร้อยละ 10 จ่ายวิชาชีพอิสระให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จำกัด หักภาษี ร้อยละ 3 หากจ่ายให้มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ร้อยละ 10 จ่ายเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์อื่นใด หักภาษี ร้อยละ 10 จ่ายค่าจ้างทำของ ค่าบริการ หักภาษี ร้อยละ 3 จ่ายเงินรางวัล ประกวด ชิงโชค หักภาษี ร้อยละ 5 จ่ายค่าโฆษณา หักภาษี ร้อยละ 2 จ่ายค่าเบี้ยประกัน หักภาษี ร้อยละ 1 จ่ายค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ หักภาษี ร้อยละ 1

ประโยชน์:

เพื่อให้ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่าจะ เป็น บุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามประเภทของเงินได้ที่
จ่าย จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพิ่ม ค่าปรับกรณี หักนำส่งไม่ครบถ้วน หรือต้องรับผิดชอบชำระภาษีทั้งจำนวน กรณี
ไม่ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

ผู้ให้ข้อมูลและการติดต่อ

สุมาลี สิงสัทส โทร.2224

ดารณี พูตระกูล โทร.2205